

CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT DỊCH... (Tiếp theo trang 1)

đồng người... Nếu không chủ động phòng, chống dịch, kịp thời xử lý, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, dịch Covid-19 có nguy cơ lây lan, bùng phát, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch bùng phát trở lại; vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả. Tăng cường công tác truyền thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không để dịch chống dịch; tập trung truyền thông các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các

cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường giám sát, chủ động kiểm soát tốt tình hình, có phương án phòng, chống dịch kịp thời. Ngành y tế tổng hợp nhu cầu tiêm vắc-xin của các địa phương; chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị, chủ động phương án nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các ngành, đơn vị liên quan chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo lĩnh vực hoạt động, không để dịch bùng phát trở lại; vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả. Tăng cường công tác truyền thông thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không để dịch chống dịch; tập trung truyền thông các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Với những người không may bị ốm đau, bệnh tật thì BHYT thực sự là "tấm thẻ vàng" mỗi lần phải vào viện điều trị. Cùng với sự phát triển ngày càng hoàn thiện của chính sách BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT cũng tăng dần qua các năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thái Thụy có nhiều trường hợp tham gia BHYT bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng, nhờ đó giúp người bệnh có thêm động lực, niềm tin tiếp tục điều trị. Là người thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tấm thẻ BHYT, ông Nguyễn Mạnh Hà, thôn Miếu, xã Thụy Chính cho biết: Bản thân tôi không may mắc bệnh nặng nên thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, năm 2022 tôi được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới 429 triệu đồng. Quả thực, nếu phải thanh toán hết số tiền trên thì chắc gia đình tôi không thể gánh nổi. BHYT thực sự là phao cứu sinh dành cho những người bệnh trọng như tôi.

Không riêng ông Hà, tại huyện Thái Thụy còn có nhiều trường hợp mắc bệnh trọng đã được quỹ BHYT chi trả với số tiền rất lớn như ông Lại Huy Quốc, xã Thái Hưng, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh

"Tấm thẻ vàng" của người bệnh



Giám định viên Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy hướng dẫn người dân sử dụng các cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Pôn, được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị 797 triệu đồng; bà Phạm Thị Cách, tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương được chi trả chi phí điều trị 505 triệu đồng.

Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Thái Thụy có trên 400.000 lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT được bảo đảm quyền lợi với chi phí trên 120 tỷ đồng. Trong đó có 287 người đi KCB được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị trên 50 triệu đồng. Tham gia BHYT, người dân được quỹ

BHYT thanh toán đầy đủ các chi phí theo quy định, không bị giới hạn về tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí KCB BHYT. Luật Bảo hiểm y tế quy định tất cả người dân đều có quyền tham gia BHYT và có phạm vi hưởng BHYT như nhau, gồm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con, vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với một số đối tượng và chi phí trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi. Danh mục thuốc

được quỹ BHYT thanh toán đáp ứng nhu cầu KCB của người có thẻ BHYT với hơn 1.000 hoạt chất hóa dược, sinh phẩm và hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị bệnh hiếm, thuốc điều trị bệnh máu không đông, thuốc tim mạch đa dạng, người bệnh được chỉ định sử dụng dài ngày, có thuốc dùng suốt đời cho quá trình điều trị bệnh.

Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện, thời gian qua, BHXH huyện Thái Thụy đã tích cực tham mưu

Huyện ủy, UBND huyện, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHYT trong việc đôn đốc, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu của các xã, thị trấn. Ông Đỗ Văn Nguyễn, Phó Giám đốc BHXH huyện chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên quán triệt viên chức chuyên quản các xã bám sát địa bàn, phối hợp với nhân viên thu và soát người tiềm năng, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công tác viên tại các thôn để nâng cao chất lượng tuyên truyền ngay tại cơ sở. Phân công giám định viên thường trực tại các cơ sở KCB để phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đơn giản hóa thủ tục KCB BHYT, nâng cao chất lượng KCB và bảo đảm đúng, đủ chế độ, quyền lợi BHYT cho người dân khi đi KCB, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia, coi đây là một cách truyền thông thực tế và hiệu quả về tính nhân văn của chính sách BHYT.

Với nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, BHXH huyện Thái Thụy dẫn đầu hết năm 2023 có 90% dân số tham gia BHYT được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

DUY TÙNG

VŨ THƯ Chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/4 - 3/5), dự kiến lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao. Là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, đặc biệt có quốc lộ 10 chạy qua, huyện Vũ Thư đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Thị trấn Vũ Thư là địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều trường học, công ty, xí nghiệp, chợ, đồng thời có hơn 1km quốc lộ 10 chạy qua, vì vậy mật độ giao thông thường xuyên cao. Đặc biệt, tình hình giao thông tại ngã tư cầu Thắm (là điểm giao cắt giữa quốc lộ 10 với đường 220C) rất phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đại úy Đặng Tùng Lâm, Trưởng Công an thị trấn Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm trật tự ATGT dịp lễ, Công an thị trấn huy động lực lượng phối hợp với tổ tư quản ATGT cục chiến binh thị trấn và tổ bảo vệ dân phòng thị trấn duy trì trực, hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại ngã tư cầu Thắm vào các giờ cao điểm. Thúc tế, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ đón trả khách sai quy định trên quốc lộ 10 còn xảy ra và thường gia tăng trong dịp lễ. Vì vậy, Công an thị trấn sẽ tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, phối hợp xử lý kịp thời. Đặc biệt, đơn vị phối hợp, hỗ trợ Công an

huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại địa bàn, qua đó bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tối đa xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài các tuyến đường nội bộ, địa bàn xã Minh Quang có quốc lộ 10 và đường tránh quốc lộ 10, phục vụ kết nối giao thông liên tỉnh, xe ô tô, xe tải, xe container lưu thông với mật độ cao. Ông Đoàn Quang Chiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Dự báo dịp nghỉ lễ sắp tới mật độ giao thông qua 2 tuyến đường này sẽ tăng cao. Vì vậy, xã đã chủ động các phương án nhằm hạn chế xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang giao thông với các hộ kinh doanh hai bên tuyến đường, huy động lực lượng hướng dẫn, giải tỏa ùn tắc, bảo đảm trật tự ATGT tại các điểm nút như cổng chợ La giao cắt với quốc lộ 10, ngã tư đường trục thôn Huyền Sĩ giao cắt với đường tránh quốc lộ 10... Ngoài ra, xã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

Huyện Vũ Thư hiện có 9km quốc lộ, trên 80km đường huyện, hàng nghìn km đường giao thông nông thôn. Toàn huyện có trên 2.000 ô tô cá nhân, trên 110.000 xe mô tô, xe đạp điện. Đến nay, hầu hết

các tuyến đường trên địa bàn đã được mở rộng, nâng cấp, sửa chữa, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải. Trung tá Bùi Huy Đình, Trưởng Công an huyện cho biết: Trong dịp lễ, Công an huyện sẽ huy động lực lượng phối hợp với tổ tư quản ATGT tại các địa phương trực hướng dẫn, phân luồng, giải tỏa ách tắc, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân ở các điểm đen, nút thắt giao thông. Công an các xã, thị trấn rà soát, thường xuyên nhắc nhở, xử lý các trường hợp bày bán hàng hóa, họp chợ ở lòng, lề đường. Công an huyện sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, đặc biệt sẽ siết chặt kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Trong những ngày lễ, cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn, người dân cần nâng cao ý thức, văn hóa, tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt "nói không với rượu, bia khi lái xe" nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

QUYNH LƯU



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 10 qua địa bàn thị trấn Vũ Thư.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10 đoàn lân sư rồng đang hoạt động, đa phần đều được gây dựng và phát triển bởi những người trẻ có tinh thần với loại hình nghệ thuật truyền thống. Bận rộn vào mỗi dịp Tết Trung thu hàng năm nhưng những người trẻ vẫn luôn tâm huyết trên hành trình chinh phục đam mê cùng mong muốn mang đến niềm vui, tiếng cười rạng rỡ theo mỗi bước nhảy dứt khoát, uyển chuyển của lân.

Vinh dự đạt giải nhất tại giải múa lân kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh diễn ra vào tháng 3 vừa qua, đoàn lân sư rồng Hưng Nghĩa Đường (thành phố Thái Bình) hiện là nơi sinh hoạt của 40 thành viên. Anh Nguyễn Văn Hùng, trưởng đoàn cho biết: Đoàn được thành lập đã 15 năm, xuất phát từ mong muốn được xem biểu diễn múa lân truyền thống vào mỗi dịp lễ, Tết trong năm, đặc biệt là Tết Trung thu cổ truyền. Thời gian đầu thành lập nhiều khó khăn nhưng từ nhiệt huyết và đam mê của các thành viên trẻ, đến nay đoàn không những biểu diễn múa lân sư rồng mà còn trực tiếp làm các vật dụng đáp ứng nhu cầu tập luyện, biểu diễn của đoàn và cung ứng trong, ngoài tỉnh. Số lượng thành viên tương đối đông nên trong đoàn chia thành các nhóm nhỏ, tập luyện định kỳ 3 buổi/tuần, sau khi việc tập tại các nhóm nhuần nhuyễn mới tiến hành khớp bài theo cả đoàn. Ban đầu chỉ có ít anh em tham gia tập luyện nhưng nhận thấy tác dụng mà bộ môn này mang lại nên ngày càng có đông bạn trẻ xin tham gia. Có câu "từ vô mới đến lân", vì các động tác trong một bài múa đa phần xuất phát từ vô nên với những người đã tập vô, việc tập luyện thuận dẫn đi từ cách đứng tấn, cách di chuyển sao cho vừa nhịp nhàng, uyển chuyển, vừa oai hùng, dũng mãnh...

Tham gia tập luyện, biểu diễn múa lân đã hơn 2 năm, em Nguyễn Đức Thành Đạt, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) cho biết hiện đang là sinh viên, cũng không xác định múa lân sẽ là công việc chính nhưng bởi niềm đam mê với múa lân nên đã quyết định dành thời gian tập luyện bộ môn này. Theo Đạt, yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một màn múa lân là tinh thần đồng đội đoàn kết của các thành viên. Thông thường, một bài múa được tập luyện qua 4 - 5 tháng mới đi biểu diễn nên đa phần các thành viên đều đã nhuần nhuyễn mọi động tác, nhịp điệu, tuy nhiên, vẫn luôn thường trực những tình huống bất ngờ xảy ra nên cần đến sự phối hợp nhịp nhàng cũng

Người trẻ với hành trình bảo tồn nghệ thuật múa lân



Màn so tài của những con lân tại giải múa lân kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình.

như tinh thần gắn kết. Đạt ở nhỏ, bản thân mình trong một buổi biểu diễn sau khi bật nhảy lên đầu, tiếp đất sai kỹ thuật tại các nhóm nhuần nhuyễn mới tiến hành khớp bài theo cả đoàn. Ban đầu chỉ có ít anh em tham gia tập luyện nhưng nhận thấy tác dụng mà bộ môn này mang lại nên ngày càng có đông bạn trẻ xin tham gia. Có câu "từ vô mới đến lân", vì các động tác trong một bài múa đa phần xuất phát từ vô nên với những người đã tập vô, việc tập luyện thuận dẫn đi từ cách đứng tấn, cách di chuyển sao cho vừa nhịp nhàng, uyển chuyển, vừa oai hùng, dũng mãnh...

Từ nhiệt huyết của những người trẻ, giải múa lân tỉnh Thái Bình trong năm đầu tiên được tổ chức đã thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên thì đầu hết mình, thả hồn vào những con lân khoác trên người với bước đi uyển chuyển, khi nhịp nhàng, duyên dáng, khi oai hùng. Mỗi phần thi được chấm điểm theo các tiêu chí như độ khó, thời

gian, trang phục biểu diễn... Phụ trách vị trí đánh trống, anh Ngô Thế Hiển, thành viên một đoàn lân cho biết: Khác với các loại trống thông thường, trống múa lân chỉ có một mặt. Trong dàn nhạc múa của một buổi biểu diễn, trống lân đóng vai trò quan trọng nhất. Tiếng trống điều khiển những động tác của con lân, các nhạc cụ như chũm chọe, thanh la đánh theo tiếng trống. Thường thì người xem chỉ chú ý tới con lân, xem múa có hay, có đẹp, có nhiều động tác khó không. Nhưng đằng sau những động tác ấy là tiếng nhạc điệu khiển. Nhạc chậm thì lân ngủ, nghỉ; nhạc nhanh dần thì lân sẽ thức giấc và đứng dậy; khi nhạc dồn dập, náo động thì lân sẽ thực hiện các động tác nhảy cao, biểu diễn đứng bằng hai chân.



Các đoàn lân truyền nghệ theo phương pháp người đi trước chỉ bảo cho người đi sau, gây dựng phong trào luyện tập, biểu diễn ngày càng phát triển.

Anh Khiếu Ngọc Lương, đoàn múa lân Tam Hoa Đường (Vũ Thư) cho biết: Lân đầu tiên được giao lưu với nhiều đoàn lân trong tỉnh nên các thành viên đều có sự chuẩn bị tốt nhất với những tiết mục ấn tượng nhất. Mong rằng giải đấu sẽ diễn ra thường xuyên qua các năm, là niềm cổ vũ, động viên tinh thần, đồng thời cũng là sân chơi ý nghĩa để mỗi người trẻ hăng say hơn trên con đường chinh phục đam mê, bảo tồn nét đẹp văn hóa dân gian.

Là khán giả nhiệt tình theo dõi các đoàn múa lân, ông Đinh Công Diệp, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) nhận xét: Các cháu biểu diễn rất nhiệt huyết, nhiều động tác khó được thể hiện nhuần nhuyễn, tôi ấn tượng nhất với tiết mục lân treo cột. Múa lân là môn nghệ thuật, vô thuật mang ước vọng về sự phát đạt, hanh thông trong công việc lẫn cuộc sống, như lời chúc nhiều may mắn, an Khang, thịnh vượng cho khởi đầu mới nên không chỉ trẻ nhỏ mà cả khán giả lớn tuổi cũng yêu thích múa lân.

Với nhiệt huyết, đam mê của những người trẻ không ngại khó, ngại khổ, mong rằng các giải múa lân sẽ thường xuyên được tổ chức, để bộ môn nghệ thuật này không chỉ xuất hiện thường xuyên vào mỗi dịp Tết Trung thu mà sẽ từng bước trở thành sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá và gìn giữ, phát triển.

TU ANH